

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2247 /CV-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 08 năm 2018

“V/v giải trình ý kiến ngoại trừ của
kiểm toán trong BCTC bán niên năm
2018 đã được soát xét”

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán PHP) xin giải trình 02 ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/06/2018 của Công ty như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng

Ý kiến “Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 10, số 17, số 19 và số 21. Công ty đã ghi nhận các tài sản hình thành trước thời điểm cổ phần hóa Công ty là cầu cảng số 4, số 5 Bến cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng và gói thiết bị với giá trị còn lại tại ngày 30 tháng 6 năm 2018 lần lượt là 163,9 tỷ đồng và 56,2 tỷ đồng. Công ty cũng tạm ghi nhận giá trị các khoản vay liên quan đến các tài sản này và chi phí lãi vay phải trả với số dư tại ngày 30 tháng 6 năm 2018 lần lượt là 383,3 tỷ VND và 148,7 tỷ đồng. Theo Văn bản số 8715/BTC-PLN của Bộ Tài chính đề ngày 23 tháng 7 năm 2018, Bộ Tài chính đã kiến nghị rà soát lại cơ sở ghi nhận giá trị tài sản đối với 02 cầu cảng và các nội dung liên quan đến khoản vay nói trên. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị kiểm tra lại quá trình cổ phần hóa Công ty (trong bối cảnh hồ sơ quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa của Công ty chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). Tại thời điểm lập báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này, Công ty chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan quản lý nhà nước về các nội dung nêu trên. Dựa trên các tài liệu hiện có, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần điều chỉnh các khoản mục nói trên và ảnh hưởng, nếu có, đến báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty”.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ này đã được nêu từ giai đoạn công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 1/7/2014 và đã được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giải trình bằng văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC từ năm 2014 đến năm 2017. Cho đến ngày 30/06/2018, Bộ Tài chính chưa phê duyệt phương án vay trả các khoản vay liên quan đến quyết toán vốn ODA nên vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ nêu trên.

II. Báo cáo tài chính hợp nhất

1. Trong Báo cáo tài chính hợp nhất, kiểm toán có đề cập lại ý kiến ngoại trừ đối với Tài sản cố định của Công ty là cầu số 4, số 5, bãi container và một số thiết bị khác được hình thành từ trước thời điểm cổ phần hóa Công ty. Công ty đã giải trình ý kiến này ở mục I.

2. Ý kiến “Chúng tôi cũng xin lưu ý đến Thuyết minh số 10 và số 18. Trong giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018, Công ty chưa ghi nhận thu nhập khác với số tiền là 84,2 tỷ đồng. Đây là giá trị kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất cho các cầu cảng, kho bãi đã được Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, công ty con của Công ty, bàn giao cho Ủy ban Nhân dân Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng trong năm 2017. Nếu được ghi nhận, lợi nhuận khác và lợi nhuận sau thuế cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018 sẽ tăng thêm với số tiền lần lượt là 84,2 tỷ đồng và 67,4 tỷ đồng. Khoản phải trả khác của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2018 sẽ giảm đi tương ứng là 84,2 tỷ đồng”.

Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu - công ty con của Cảng Hải Phòng đã bàn giao các tài sản là các cầu cảng, kho bãi cho Ủy ban Nhân dân Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 546/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 14/04/2017. Tuy nhiên do công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu chưa chính thức ký biên bản bàn giao tài sản với UBND Thành phố Hải Phòng nên công ty chưa ghi nhận giảm nguyên giá, giá trị khấu hao lũy kế, giá trị còn lại của các tài sản cũng như khoản thu nhập đối với giá trị kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất của các tài sản này trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán nêu trên đến Quý cơ quan để làm rõ hơn các thông tin trong báo cáo tài chính cũng như để Quý vị cổ đông và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT Cty (để b/cáo);
- Lưu Thư ký Cty, VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Việt